

ค้าน 'ประมูลคลื่น' ที่วีดิทัศน์สื่อไลเซนซิง 2 ข้อร้อง กสทช.

กรุงเทพธุรกิจ ● ผู้บริหารที่วีดิทัศน์ ดบเท้าพบ กสทช. เสนอ 2 ข้อเรียกร้องขนาดที่วีดิทัศน์ เรงแกกกฎหมายยกเลิกประมูลช่อง หลังใบอนุญาตหมดปี 2572 พร้อมเบรกประมูลคลื่น 3500 MHz ยันคนดูผ่านดาวเทียม 60% ชี้กระทบยอดคนดูโฆษณาหุดหาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (18 มี.ค.) 4 กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นำโดย

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

ค้าน

นางสาวพิรงรอง รามสูต, พล.อ.ท.ธนพันธ์ ห้วยเจริญ, นายศุภชัย ศุภชาติ และ นายสมภพ ภูริวิทย์พงศ์ ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่วีดิทัศน์ทุกช่อง อาทิ นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม จีเอ็มเอ็ม 25, นายอดิศักดิ์ ลิ้มปัฐพัฒน์กิจ เช่นนี้ทีวี, นายวัชร วัชรพล ไทยรัฐทีวี, นายเดี่ยว วรตั้งตระกูล ช่องวัน 31 และ นายสุภาพ คล้ายฉาย นายกสทช.โทรทัศน์ ระบบดิจิทัล (ประเทศไทย) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินธุรกิจที่วีดิทัศน์หลังจากใบอนุญาตหมดอายุเดือน เม.ย. 2572 รวมถึงการนำคลื่น 3500 MHz มาประมูลในธุรกิจโทรคมนาคม

ขง 2 ข้อเรียกร้องยื่น กสทช.

นายสุภาพกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันระหว่างที่วีดิทัศน์ และ กสทช. ถึงอนาคตของที่วีดิทัศน์ หลังหมดใบอนุญาตในเดือน เม.ย. 2572 โดยมีการเสนอข้อเรียกร้อง 2 เรื่อง

ได้แก่ 1. ขอให้กสทช. แก้กฏหมาย การประมูลคลื่นที่วีดิทัศน์ เนื่องจากตาม กฏหมายระบุว่า เมื่อสิ้นสุดใบอนุญาต ต้องประมูลต่อ แต่ผู้ประกอบการทุกราย เห็นพ้องต้องกันว่า ไม่ควรมีการประมูล

ดังนั้น จึงต้องหารือกันต่อไปว่า หากไม่เป็นรูปแบบการประมูลแล้ว จะสามารถแก้ไขเป็นการให้ใบอนุญาตแบบใด หรือ มีการจ่ายค่าใบอนุญาตแบบไหน จึงจะเหมาะสมและไม่ถูกมองว่าผู้ประกอบการเอาเปรียบหรือ กสทช.เอื้อประโยชน์ให้เอกชน

2. การแสดงเจตจำนงของผู้ประกอบการที่ไม่ต้องการให้กสทช. นำคลื่น 3500 MHz ไปประมูลใช้ในกิจการโทรคมนาคม เนื่องจากข้อมูลผลการสำรวจการรับชมที่วีดิทัศน์ของ บริษัท เอชทีเอส จำกัด พบว่า ประชาชนรับชมที่วีดิทัศน์ผ่านสัญญาณดาวเทียม 60% ขณะที่รับชมผ่านกล่องดิจิทัลของกสทช. เพียง 10% เท่านั้น ดังนั้น หากนำคลื่น 3500 MHz ไปประมูลในกิจการโทรคมนาคม ก็จะทำให้กระทบต่อธุรกิจ คนดูและรายได้จากโฆษณาหายไป

เร่งหาอนาคตที่วีดิทัศน์

นายสุภาพ กล่าวว่า การแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวรับสัญญาณ จะมีค่าใช้จ่าย และการดำเนินการยุ่งยาก ดังนั้นจึงขอให้กสทช. นำข้อมูลความเดือดร้อนของผู้ประกอบการไปใส่ไว้ในรายละเอียดการประชาสัมพันธ์คลื่น 3500 MHz ที่กสทช. จะดำเนินการด้วย

"เราไม่รู้ว่าอีก 5 ปี หรือ อนาคตเทคโนโลยีใดจะมา คนยังดูที่วีดิทัศน์ผ่านกล่อง หรือ ดาวเทียม หรือไม่ หรือคนจะหันไปดูผ่านอินเทอร์เน็ตกันหมด แต่เราก็ต้องเสนอ 2 เรื่องนี้ให้ กสทช. รับทราบ เพราะเป็นเรื่องที่กระทบกับธุรกิจของผู้ประกอบการ"

ด้านนายสมภพ กรรมการกสทช. กล่าวว่า การประชุมร่วมกับสมาคมฯ นั้น กสทช. ได้รับฟังข้อเสนอแนะ และ ข้อกังวลของผู้ประกอบการทั้งหมด โดยมีทางคณะทำงานของ กสทช. เข้าร่วมรับฟังด้วย ซึ่งก็พร้อมนำไปพิจารณาในที่ประชุม แต่ยังไม่สามารถตอบได้ว่า จะรับข้อเสนอผู้ประกอบการได้ทั้งหมดหรือไม่ ทางบอร์ด กสทช. คงต้องมีการหารือร่วมกันก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้น นางสาวพิรงรอง เคยกล่าวว่า การส่งเสริม

ที่วีดิทัศน์ก่อนใบอนุญาตหมดอายุในปี 2572 นั้น ขณะนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าการประมูลใบอนุญาตน่าจะเกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากฉากทัศน์ของอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการแข่งขันจากสื่อที่วีดิทัศน์ใหม่ที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ (OTT) จากต่างประเทศ

ศึกษาแนวทางสตรีมมิ่งแห่งชาติ

นอกจากนี้ ในส่วนของการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในช่วงเปลี่ยนผ่านนั้น โดยจากที่ กสทช. ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการที่วีดิทัศน์ สมาคมโฆษณา ผู้ผลิตสตรีมมิ่งที่ขณะนี้กำลังศึกษาแนวทางการจัดทำต้นแบบแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแห่งชาติ (National Streaming Platform)

ขณะเดียวกัน เพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่วีดิทัศน์ ซึ่งการวางระบบแพลตฟอร์มกลางดังกล่าว จะช่วยให้คอนเทนต์สตรีมมิ่งของผู้ประกอบการที่วีดิทัศน์ถูกรวบรวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว สะดวกและมีการวัดผลเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับผู้ซื้อโฆษณาด้วย

ทั้งนี้ กสทช. มีแนวทางการกำกับดูแลแพลตฟอร์มที่วีดิทัศน์ ว่าภายใต้ พ.ร.ฎ.ควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2566 กสทช. มีขอบเขตอำนาจในการกำกับดูแลแพลตฟอร์มที่วีดิทัศน์ โดยมีแนวทางกำกับดูแลครอบคลุมการปกป้องเด็กและผู้บริโภค, ปิดกั้นภาพโป๊ เปลือยอนาจาร, อาหารและยาที่ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) และคุ้มครองข้อมูลของผู้บริโภค ภายใต้หลักการของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 19 มีนาคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12165

หน้า: 3(บนซ้าย)

Col.Inch: 43.35

Ad Value: 67,192.50

PRValue (x3): 201,577.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ข่าวชั้นคนเซม

หนังสือพิมพ์ **ข่าวสด** ครบทุกเรื่อง สดทุกเรื่อง ฉบับนี้ตรงกับวันอังคารที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 2567 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะโรง...●รัฐบาลใหม่งานต่อเนื่อง ช่วงนี้ลงพื้นที่จัด โดยเฉพาะ **นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน** เริ่มจากไปกดขันปัญหาไฟฟ้า หมอกควันพิเศษ ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 สถานการณ์หนักเชียงใหม่ ปราบกฏภาพร่วมงานเลี้ยงอดีตนายฯ **ทักษิณ ชินวัตร** จากความเคลื่อนไหวบรรยากาศทั้งหลาย สะท้อนถึงความมั่นใจสุดขีด...● **ต่อด้วยกรม.สัญญาพะเยา** ถิ่นฐานใหญ่ **ธรรมนัส พรหมเผ่า** รมว. เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างสนามบินพะเยา ไปดูจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง เชื่อมต่อประเทศลาว ติดตามสถานการณ์การค้าชายชายแดน เสร็จจากพะเยาถึงคิวไปปฏิบัติภารกิจ **น.ร.ราชสีมา ชัยภูมิ** วันที่ 23-24 มี.ค. ...● พร้อมกับข่าวดีจากนายกฯ ระบุหลังไปยุโรปได้หารือ **ผู้บริหารฟอร์มูล่า อี** ผู้จัดการแข่งขันรถไฟฟ้าระดับโลก มีแผนเตรียมมาจัดการแข่งขันในไทยต้นปี 2568 จะสอดคล้องกับรัฐบาล



ประกาศชุดเป็น **ปีท่องเที่ยวไทย**...●ด้านความเคลื่อนไหวฝ่ายค้าน **ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล** สส.ก้าวไกล ประธานวิปฝ่ายค้าน แจ่มตอนนี้แจ้งความประสงค์แล้ววาระฯ 40 คน ขออภิปรายซักฟอกรัฐบาลแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 วันที่ 3-5 เม.ย.นี้ แต่เมื่อคัดค้านแล้วจะเลิก ดูประเด็นที่จะอภิปรายแล้ว สุดท้ายคงไม่เกิน 40 คน...● **สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง-กกต.** เผยแพร่เงินบริจาคพรรคการเมืองประจำเดือน ม.ค.2567 อันดับ 1 **ชาติพัฒนา** 4.3 ล้านบาท ตามด้วย **ก้าวไกล 3.7 ล้านบาท** ในจำนวนนี้ 2 ล้านบาท **พิจารณา** **ชาวพัฒนางค์** อดีต สส.ปาร์ตี้ลิสต์ก้าวไกล บริจาคให้ ส่วนอันดับ 3 **ภูมิใจไทย 2.3 ล้านบาท** จากยอดรายนามผู้บริจาค

มากถึง 93 รายการ...● ด้วยเป็น **รอง ผบ.ตร.** รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ **พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล** จึงมีหน้าที่ต้องไปอำนวยความสะดวกความสงบเรียบร้อยที่เชียงใหม่และพะเยา ใกล้เคียงกับอดีตนายกฯ **ทักษิณ** นายกฯ ปัจจุบัน **เศรษฐา** รวมถึง **ธรรมนัส** รมว.เกษตรฯ เจ้าบ้านของบ้านที่พะเยา สถานที่จัดประชุมกรม.สัญญา...● แต่อีกด้านล่าสุดถูกออกหมายเรียก **คดีเว็บพนันเครือข่ายใหญ่ภาคใต้** ซ้อหาพอกเงิน ร่วมกันพอกเงิน กำหนด 21 มี.ค. ไปรับทราบข้อกล่าวหา แต่เจ้าตัวยังไม่ได้รับหมายเรียก เพราะไม่อยู่บ้าน ติดภารกิจต่างจังหวัด ทั้งต้องดูด้วยว่าการสอบสวนชอบหรือไม่ ถ้าไม่ชอบ หมายถึงไม่ชอบ วันนี้ส่งทนายแถลงต่อสู้

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 19 มีนาคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12165

Col.Inch: 43.35

Ad Value: 67,192.50

คอลัมน์: ข่าวชนคนเข้ม

หน้า: 3(บนซ้าย)

PRValue (x3): 201,577.50

คลิป: สีสี่

คดี...● **ข่าวข้น คนเข้ม** วันนี้, 08.30 น.
พล.ร.อ.ประธาน สุขเกษตร ประธาน
กรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (กตป.) ประชุมสรุปผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
บริหารงานของ กสทช. ประจำปี 2566 ที่
ห้องพระวิษณุ โรงแรมอัสคินฯ...● 09.00 น.
ดร.ตรรกะ เทศศิริ ผู้เชี่ยวชาญ
พัฒนาบุคลากร เป็นวิทยากรฝึกอบรม
อัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 65 หัวข้อ “การพูดใน
ที่สาธารณะ เทคนิคการสื่อสารและ
มนุษยสัมพันธ์” ห้องแกรนด์พาโนรามา



ตราสัญลักษณ์พระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

โรงแรมเอมเมอรัลด์...● 10.00 น. งาน **Colors of Buriram** ชวนแต่งชุดผ้าไทยประชัน
ความสวยงามของผ้าไหมตามธีมงาน “ผ้าไทยใสให้สนุก” พร้อมชมนิทรรศการย้อน
รอยเส้นทางสายไหมบุรีรัมย์ ชื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอ
นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเนรมิตพื้นที่จัดแสดงงานเป็นโดมติดแอร์ขนาดใหญ่ จนถึง
21 มี.ค. ...●

ข่าวตอกแตก



“สยามรัฐ” ยืนหยัดอยู่บนบรรณพิภพ และสังคมออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม ด้วยปณิธาน **“นิคคุณเท นิคคุณเท ปคคุณเท ปคคุณเท”** แปลว่า **“ฟังชมคนที่ควรชม ฟังชมคนที่ควรชม”** ...●●... เชียงใหม่ใครไปก็ได้จริงหรือ!? กับปฏิบัติการ **“ขโมยซีน”** วัตพลังของ **“ทิม” พิธา ลิ้มเจริญรัตน์** กรณีไฟป่า กับเลือดแดงโรยราไม่ได้มีดฟ้ามั่วดินหอมล่อม **“ลุงโทนี่” ทักษิณ ชินวัตร** เหมือนเมื่อ 17 ปีก่อน ...●●... แต่การเคลื่อนไหวของ **“ลุงโทนี่”** แค่เปิดหัวเท่านั้น การเดินสายจังหวัดเชียงใหม่ เดิมกำลังใจไม่ใช่ใจบันดาลแรง หน้าตาสดใส เดินเห็นคล่อง ส่วนเฟือกที่คอคคือคอคเลื่อม ใสๆ ถอดๆ ได้ตามอาการ ...●●... ส่วนเสียงวิจารณ์เรื่อง **“ป่วยทิพย์”** นั้น **“ลุงโทนี่”** คงหงุดหงิด เลยตะแบงว่า **“ใครไม่ชอบหน้า ก็ต่างคนต่างอยู่”** เจอสวนบั้งจาก พรรคเก่าแก่คู่ปรับเดิม **รามศ รัตนะเชวง** โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ทันทวัน ...●●... “การที่บอกว่าไม่ชอบหน้าก็ต่างคนต่างอยู่ คงไม่ใช่หรอก เพราะถ้าต่างคนต่างเห็นด้วยกับความไม่ถูกต้อง เห็นด้วยกับการไม่เคารพหลักกฎหมายแล้วบ้านเมืองจะอยู่ได้อย่างไร ก็ต้องมีการตรวจสอบท้วงติงตามครรลองในระบบประชาธิปไตย ที่นี้ประเทศไทยไม่ใช่บริษัทของคุณทักษิณ อย่ามุ่งเห็นแต่อำนาจ ถ้าการเลือกตั้งเพื่อหวังแต่เพียงอำนาจมีเสียงข้างมากแล้วจะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจ เพราะสิ่งนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตย การตรวจสอบท้วงติงในเรื่องนี้ นายทักษิณ คงไม่ต้องกังวลอะไรเพราะคนที่ต้องตอบคำถามถูกตรวจสอบคือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายอยู่แล้ว และสุดท้ายรัฐบาลก็หนีความรับผิดชอบไม่ได้ ผมขอท้าว่า ถ้าคิดว่ามีอำนาจในประเทศนี้แล้วจะทำอะไรก็ได้ ก็ให้ทำทุกอย่างไปให้สุด ไม่ต้องคิดว่าหลักการความถูกต้องเป็น

อย่างไร ...●●... อย่างไรก็ตาม “สงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร” การเดินทางไปเชียงใหม่ คนการเมืองอ่านรู้ตูดอก ว่าไปเพื่อรักษาฐานที่มั่น และถือเป็น “นับหนึ่ง” หวนคืนการเมืองอย่างเป็นทางการ “เสือเฒ่า” อย่าง “ลุงโทนี่” ยังมีเขี้ยวเล็บ ตอนนี้นักข่าวก็เริ่มตามไปสัมภาษณ์ เริ่มมีพื้นที่สื่อ ต่อไปก็อาจจะได้ยินเสียง “ลุงโทนี่” บ่อยขึ้น หรืออาจจะเป็น “ลุงโทนี่” รายวัน อาจได้ดาวตึกตอกคนใหม่ ...●●... ทั้งหมดทั้งหมด ก็เพื่อประคองการเมือง เคลียร์รันเวย์ให้น้องสาว “อาปุ๋” ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กลับไทย และใส่พานให้ “อึ้งอึ้ง” แพทองธาร ชินวัตร เดินสู่เก้าอี้นายกฯ สวๆ ...●●... ส่วนปรับ ครม. เป็น “หมากบังคับ” คงเสียงไม่ได้ ไหน “นายกานิด” จะต้องลุกจากเก้าอี้ ชุนคลัง และเป้าหมายปรับอีก 4 เก้าอี้รัฐมนตรี ทั้งในส่วนของพรรคเพื่อไทยเอง และพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐนั้น มีขยับแน่ ส่วนจะ “หลุด” ออกไปเลย หรือแค่ “สลัดกระทรวง” ต้องลุ้นกัน ระหว่าง “น้องเลิฟ” กับ “น้องไนไล้” ...●●... ส่วนยุบก้าวไกล จะ “ยิ่งยุบ ยิ่งโต” หรือไม่ ในความเห็นของ “สว.เสรี” เสรี สุวรรณภานนท์ ที่ฟันธง “ยิ่งยุบ ยิ่งตาย” รายละเอียดเป็นอย่างไร ไปหาชมกันได้แล้ว ใน สยามรัฐออนไลน์ ทางเฟซบุ๊ก ยูทูปและแอปฯ เดลิโมชัน แต่ถ้าใครชอบอ่านก็คอยติดตามในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ และสยามรัฐรายวัน ...●●... เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ร่วมกับ ธนชาติประกันภัย และ สภาอากาศไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ” พุธที่ 20 มี.ค. เวลา 09.00 - 15.00 น. โดยลงทะเบียน ที่ลานไนน์ สแควร์ ชั้น 1 บริเวณหน้าร้าน S&P

และบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ...●●... ซีคอนสแควร์ ต้อนรับเข้าสู่ดินแดนฮอบบิท แอปเปิ้ลฟาร์มธรรมชาติ รายล้อมไปด้วยสัตว์เลี้ยงประจำฟาร์มสุดน่ารัก ในงาน “Fluffy Fun Farm” จัดขึ้นถึง 24 มี.ค. ที่บริเวณซีคอนสแควร์ ฮอลล์ ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ...●●... ชาวสังคมทั่วไป ประจำวันอังคารที่ 19 มี.ค. 67 เวลา 08.30 น. **พล.ร.อ.ประสาน สุขเกษตร** ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและ กตป. เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี 2566 จัดโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ห้องพระวิษณุ โรงแรมอัสวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

